

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๖๕๗

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน  
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ

เพื่อโปรดทราบ



(นางสุวิมล ช่างช้าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗



ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

เนื่องจาก นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อธิการบดี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงทำให้รองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ลำดับที่ ๓ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒๘ ส่วนงาน ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกษมพงษ์ กীরติกร)

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการลำดับที่ ๓ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒๘ ส่วนงาน

ลำดับ ที่	ส่วนงาน	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (เดิม)	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (ใหม่)
๑	คณบดีคณะเกษตร	รศ.สุตเชตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๒	คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๓	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน
๔	คณบดีคณะประมง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
๕	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน
๖	คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์	รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๗	คณบดีคณะวนศาสตร์	ผศ.น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความเป็นกลางทาง คาร์บอน
๘	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๙	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ลำดับ ที่	ส่วนงาน	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (เดิม)	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (ใหม่)
๑๐	คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๑๑	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๒	คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตชั้นสูงและโครงการ จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ เขตพื้นที่สุพรรณบุรี
๑๓	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	รศ.สุตเชตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล
๑๔	ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผล ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล
๑๕	ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๖	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รศ.สุตเชตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล
๑๗	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาศึกษา	รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๘	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๑๙	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ลำดับ ที่	ส่วนงาน	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (เดิม)	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (ใหม่)
๒๐	คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	รศ. ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบฐานข้อมูล
๒๑	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	รศ.สมหวัง ชันตยานวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตชั้นสูงและโครงการ จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ เขตพื้นที่สุพรรณบุรี
๒๒	คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ	ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน
๒๓	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
๒๔	คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ	ผศ.น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา	รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
๒๕	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
๒๖	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา	ผศ.น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา	รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
๒๗	คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม เกษตร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์
๒๘	คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน